

ความนำ

ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การกระจายรายได้สู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคม จากความสำคัญดังกล่าว รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตรเพื่อวางรากฐานการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว เพื่อให้เกิดการยกระดับและแก้ไข ปัญหาแก่ภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูง

ปัจจุบันภาคการเกษตรไทยประสบปัญหาสำคัญ คือ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย เนื่องจากพื้นที่การเพาะปลูกที่จำกัดขณะที่ประชากรและครอบครัวขยายเพิ่มขึ้น และปัญหาข้อจำกัดของการเข้าถึง เครือข่ายธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการตลาด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะยาว ดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ริเริ่มดำเนินแนวทางการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อปรับ กลไก ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวพ้นความเป็นเกษตรกรแบบดั้งเดิมไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการหรือนัก ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนา SMEs ในสาขาเกษตรแปรรูปให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ ในการผลิต และการสร้างสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยหลักคิดในการส่งเสริมและพัฒนาอยู่ 3 แนวทาง คือ 1. พัฒนาศักยภาพด้วยการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) 2. สนับสนุนการสร้าง มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป และ 3. ส่งเสริมเครือข่าย/ คลัสเตอร์ ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป เชื่อมโยงการบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าถึงตลาดในระดับ สากล

ต่อหน้าที่ 2

ความนำ

ดังนั้น เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรและ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ซึ่งช่วยพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเกษตรแบบครบวงจรด้วยวิธีการแบบอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแปรรูป ลดระยะเวลา หรือลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดและมีมาตรฐานสากล ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสู่เวทีโลก

วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม โดยอาศัยเทคโนโลยี เครื่องจักร นวัตกรรม ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการเชิงเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

6.2 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงตลาดในระดับสากล